

Số: 518 /BC-UBND

Hà Đông, ngày 22 tháng 10 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận Hà Đông**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-HĐND ngày 27/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; sau khi tiếp thu ý kiến Đoàn giám sát tại buổi làm việc ngày 19/10/2021; UBND quận Hà Đông báo cáo như sau:

### **I. Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố**

#### **1. Đặc điểm tình hình**

Hà Đông là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, gắn liền với quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Sau khi tỉnh Hà Tây hợp nhất với Thủ đô Hà Nội năm 2008, Hà Đông trở thành quận có diện tích lớn thứ hai của thành phố với diện tích tự nhiên 48,33km<sup>2</sup>, 17 đơn vị hành chính cấp phường, 250 tổ dân phố với trên 50.000 hộ dân, 389.000 nhân khẩu. Đây cũng là vùng đất có nhiều di tích lịch sử - văn hóa với 142 di tích trong danh mục kiểm kê di tích theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND TP Hà Nội gồm 49 đình, 42 chùa, 26 miếu, đền, 02 nhà lưu niệm Bác Hồ, 15 nhà thờ họ và một số loại hình di tích khác. Trong đó 90 di tích đã được xếp hạng (51 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 39 di tích xếp hạng cấp thành phố). Các di tích được phân bố tại 14/17 phường (trừ 03 phường Nguyễn Trãi, Yên Kiêu, Quang Trung) và tập trung nhiều tại các phường Phú Lương, Phú Lãm, Đồng Mai, Yên Nghĩa, Dương Nội. Bên cạnh hệ thống di tích lịch sử - văn hóa là 48 lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống làng quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ, mỗi lễ hội gắn với một sự tích và lịch sử hào hùng của từng vùng, từng địa phương. Quận có 03 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống trong đó làng nghề dệt lụa Vạn Phúc được công nhận là làng nghề truyền thống lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay, 02 câu lạc bộ Ca trù tại các phường Hà Cầu, Yên Nghĩa.

Những năm qua, Hà Đông luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành của thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị từ quận đến cơ sở. Đại bộ phận

cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của nhà nước, hăng hái tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, các phong trào ở địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Bên cạnh đó, Hà Đông cũng còn một số khó khăn như: quận đang trong quá trình đô thị hóa với tốc độ cao. Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho phát triển đô thị, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế kéo theo sự phân công lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ; vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá. Dân số cơ học tăng nhanh, các hộ dân từ các địa phương khác đến sinh sống trên địa bàn quận mang theo những nếp sống, phong tục và văn hoá khác nhau. Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường là những thách thức không nhỏ ảnh hưởng việc thực hiện các mục tiêu chương trình, đề án của thành phố và quận.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những năm qua, quận Hà Đông đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết và đạt được nhiều kết quả tích cực. Văn hóa từng bước phát triển, các giá trị, di sản văn hóa truyền thống được chú trọng bảo tồn và phát huy. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của nhà nước, hăng hái tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, đời sống nhân dân được ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

## **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết**

Đề kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Trong 9 năm qua (2012-2021) UBND quận đã tham mưu cho Quận ủy, HĐND ban hành hệ thống văn bản gồm 28 văn bản các loại như: các chương trình, đề án, kế hoạch, ... để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết như: thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội giai đoạn (2011-2015), (2016-2020) về “phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”; đề án “Xây dựng và thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao quận Hà Đông đến năm 2020”; “Xây dựng và thực hiện Quy hoạch các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn quận Hà Đông”; “đề án Quy hoạch bổ sung Karaoke, vũ trường quận Hà Đông giai đoạn 2011-2020”; Đề án 05 của Quận ủy về “Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Hà Đông, giai đoạn 2020 - 2025”; Kế hoạch thực hiện

“Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông,... trong đó, bám sát Nghị quyết số 11/2012 NQ-HĐND để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện gồm các nội dung: xây dựng lối sống, đời sống và môi trường văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa,...

## **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố**

### **1. Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện quy hoạch**

**Tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức hội nghị:** UBND quận đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 11/2012 NQ-HĐND đến đội ngũ cán bộ chủ chốt quận và các phường đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức.

**Tuyên truyền qua các phương tiện Thông tin - Đại chúng như:** Đài Truyền thanh quận và 17 phường; cuốn Bản tin Hà Đông; Cổng Thông tin điện tử quận và các phường, .... Duy trì chuyên mục “Phát triển Văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên Đài Truyền thanh quận (từ tháng 7/2012 - tháng 12/2020) và Đài Truyền thanh phường: Tổng số: 6.483 tin, bài; 12.104 lượt phát thanh; trên Cổng thông tin điện tử quận: 147 tin, bài, ảnh, video clip.

**Tuyên truyền qua hình thức cổ động trực quan:** băngrôn, khẩu hiệu; xe thông tin lưu động, ... Trung tâm Văn hoá Thông tin quận và 17 phường đã căng treo 31.272m<sup>2</sup> pano, 13.980 cờ hồng, 12.240m cờ dây, 15.250 phướn dọc,... trong các ngày lễ tết, kỷ niệm. Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã cấp phát 2.850 cuốn tạp chí Đời sống văn hoá, Văn hoá & Thông tin Hà Nội, Luật Di sản Văn hoá, Luật Phòng chống bạo lực gia đình đến cán bộ văn hoá các phường; 50.000 tờ gấp với các nội dung: 4 tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh, các tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá và Chương trình 06-CTr/TU của Quận uỷ; 50.000 tờ rơi tuyên truyền về tăng cường công tác quản lý đô thị và 50.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; 50.000 tờ rơi tuyên truyền những nội dung cơ bản về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; in ấn, phát hành 2.100 cuốn “ Du lịch Hà Đông”; 3.000 bản đồ du lịch Hà Đông; 1.000 đĩa DVD “Tiềm năng Du lịch Hà Đông”; 1.000 tập gấp giới thiệu về làng nghề truyền thống dệt lụa Vạn phúc; 1.000 tập gấp giới thiệu quảng bá về nghề rèn Kiến Hưng,...

**Tuyên truyền thông qua hoạt động của các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể quận:** Trung tâm Chính trị quận triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND tới học viên các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn ngày. Từ tháng 11/2012 đến nay Trung tâm Chính trị quận đã triển khai 35 lớp cho trên 1.400 học viên được học tập nội dung Nghị quyết. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết vào các chương trình dạy và học ngoại khoá cho học sinh trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tích cực

tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nội dung Nghị quyết bằng các hình thức phong phú, sinh động. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận tích cực thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, tập trung vào giao tiếp, ứng xử được thực hiện thường xuyên. Nhiều hoạt động thiết thực hướng vào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*” được tổ chức có hiệu quả như: Phong trào “*Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp*”, “*Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô*”, “*Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc*” của Hội Phụ nữ; “*Tuổi trẻ sống đẹp*”, “*Thanh niên với văn hoá giao thông*” của Đoàn Thanh niên; “*Ông bà mẫu mực-Con cháu thảo hiền*”, “*Sống đẹp- Sống khỏe - Sống có ích*” của Hội Người cao tuổi; “*Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch*”, “*Trường học thân thiện, học sinh tích cực*” của ngành giáo dục; phong trào “*Mỗi người dân Thủ đô hãy bằng hành động thiết thực của mình để thành phố thân yêu ngày càng văn minh-xanh-sạch-đẹp*”... Các hoạt động này đã được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân quận nhiệt tình hưởng ứng.

## **2. Việc thực hiện mục tiêu phát triển quy hoạch văn hóa**

Để thực hiện đảm bảo chất lượng có hiệu quả Nghị quyết, UBND quận đã chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết lồng ghép phối kết hợp với thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch của Quận ủy, HĐND, UBND quận như: Chương trình 04-CTr/TU; các đề án, tiểu đề án của ngành như Đề án quy hoạch, bổ sung cơ sở kinh doanh karaoke giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”; Kế hoạch thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa; ... trong đó đưa ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phân đầu thực hiện góp phần thực hiện mục tiêu phát triển quy hoạch văn hóa.

## **3. Việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể của quy hoạch**

### **3.1. Định hướng xây dựng lối sống, đời sống và môi trường văn hóa**

Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân quận Hà Đông xác định: chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa, tạo điều kiện và cơ hội nhiều hơn nữa để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cần *phát huy tính tích cực của công dân, chú trọng tới các phong trào quần chúng đặc biệt trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”* cụ thể là phong trào xây dựng “*Gia đình văn hoá*”; “*Tổ dân phố văn hoá*”, “*Đơn vị văn hoá*”. Tiếp tục lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ văn hóa mới trong việc thực hiện các Chương trình, Đề án của Thành phố, Quận Hà Đông: Chương trình 08 của Thành uỷ, Chương trình 04 của Thành uỷ; Chương trình 06 của Quận uỷ Hà Đông,... đồng thời tổ chức và xây dựng phát triển sự nghiệp văn hoá, làm cho văn hóa gắn kết chặt và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội.

*Mục tiêu: xây dựng Hà Đông trở thành đô thị với tốc độ phát triển nhanh, phát triển mạnh, phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở đầu tư xây dựng,*

*phát triển và quản lý đô thị, đi đôi với phát triển kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch. Phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại; chú trọng quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh.*

*Mục tiêu cụ thể:*

- Phát triển văn hoá trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hiến của Thủ đô Hà Nội - Thủ đô anh hùng, thành phố vì hoà bình; tạo bước chuyển căn bản về nếp sống văn minh đô thị của các tầng lớp nhân dân quận Hà Đông, được biểu hiện bằng các quan hệ ứng xử, giao tiếp trong gia đình và xã hội, ở những nơi công cộng đảm bảo thiết chế văn hoá từ quận tới cơ sở để phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

- Xây dựng môi trường xã hội ổn định, lành mạnh, tạo tiền đề cho con người phát triển toàn diện; thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thu hút mọi nguồn lực xã hội và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức phục vụ thiết thực yêu cầu kiến tạo đời sống văn hóa trên địa bàn quận.

- Tạo sự chuyển biến thực sự trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với những phong trào, các cuộc vận động như: Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”, cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh*”; phấn đấu thực hiện các tiêu chí “*Người Hà Nội thanh lịch, văn minh*”, những chương trình quy định trong xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị văn hoá; tạo sự chuyển biến căn bản trong văn hoá giao thông, văn hoá công sở, cách giao tiếp ở nơi công cộng, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng văn minh đô thị. Phấn đấu để mỗi gia đình đều là gia đình văn hoá, mỗi công dân sống trên địa bàn quận đều trở thành những công dân tốt.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong quần chúng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của quận.

**\* *Việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể của quy hoạch:***

*Công tác xây dựng các mô hình văn hoá:* cụ thể là xây dựng Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hoá

*(Kết quả chi tiết có phụ lục số 1 kèm theo)*

Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá trên địa bàn quận đã góp phần tích cực vào việc đề cao giá trị đạo đức, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nề nếp gia phong của gia đình truyền thống được khơi dậy và giữ vững. Từ quy tắc ứng xử tốt đẹp, phát huy giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam, phong trào xây dựng gia đình văn hoá được triển khai mạnh mẽ có hiệu quả từ quận tới cơ sở được mở rộng có chiều sâu, chú trọng về mặt chất lượng. Duy trì

việc thực hiện phong trào “*Xanh - sạch - đẹp*”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và làm tốt công tác VSMT nơi công cộng, tích cực tham gia phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần đối với khu dân cư, thứ 6 hàng tuần ở các cơ quan, đơn vị. Duy trì và thực hiện tốt Luật Quảng cáo và chỉ đạo của các cấp về quản lý hoạt động quảng cáo. Việc xây dựng Tổ dân phố văn hóa đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch- đẹp, đẩy mạnh thi đua giữa các tổ dân phố, giải quyết những mâu thuẫn ngay tại cộng đồng dân cư, hạn chế những vụ việc phức tạp xảy ra.

*\* Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.*

Việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội trên địa bàn quận luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về xây dựng, phát triển văn hoá được nâng cao; ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ngày càng tốt hơn, thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có hành vi ứng xử, lối sống văn hoá, thanh lịch, có ý thức bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống trong gia đình và cộng đồng được phát huy; nếp sống văn hoá đô thị được quan tâm xây dựng; hình thành nhiều nét đẹp văn hoá trong đời sống nhân dân Hà Đông.

*\* Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội*

Quận đã chỉ đạo các phường tiến hành bổ sung các tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; các quy định về dân số - kế hoạch hoá gia đình; các nội dung của Chương trình 06-CTr/TU về thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá vào Quy ước văn hoá của các tổ dân phố.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã có nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hoá. Về việc cưới, nhiều nghi thức, cách thức tổ chức mới, những nét đẹp về văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc có ý nghĩa giáo dục, được thực hiện có kết quả và nhiều người hưởng ứng như: Tổ chức tiệc trà, vui liên hoan văn nghệ tại nhà văn hoá khu dân cư, tổ chức ăn cỗ chỉ mời trong nội tộc gia đình, bạn bè thân hữu. Các nghi lễ trong đám cưới cũng được đơn giản hóa, không hình thức, phô trương nhưng vẫn trang trọng, lịch sự. Số mâm cỗ trong các đám cưới giảm nhiều, nhất là ở các phường mới thành lập (từ vài trăm mâm cỗ xuống còn vài chục mâm và tổ chức trong 01 ngày). Các phường thực hiện tốt việc cưới là: Quang Trung, Yết Kiêu, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Cầu, Phú Lãm, Phúc La, Phú La, Vạn Phúc, Phú Lương.

Việc tang, cơ bản đã thực hiện tốt theo các nội dung Chương trình 06 đề ra, hình thức hỏa táng, điện táng đã được nhiều gia đình áp dụng, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị của Thành uỷ, Quận uỷ về thực hiện việc tang văn minh và được hỗ trợ một phần kinh phí của Thành phố Hà Nội cho mỗi gia đình khi thực hiện

việc tang “hỏa táng”; (phường Vạn Phúc đã ra nghị quyết hỗ trợ thêm cho các gia đình có việc tang thực hiện hỏa táng 02 triệu đồng). Đến nay, nhiều phường đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, tiếp tục đưa những qui định cụ thể về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang vào quy ước xây dựng nếp sống văn hóa của cơ quan, đơn vị và tổ chức cho 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố, cán bộ, đảng viên, các hộ gia đình đăng ký, cam kết, phấn đấu thực hiện. Các phường thực hiện tốt việc tang là: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Mộ Lao, Yên Kiêu, Phúc La, Phú La, Biên Giang, Yên Nghĩa, Vạn Phúc, La Khê, Hà Cầu, Phú Lãm, Dương Nội;...

Từ năm 2020, do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường trên địa bàn quận thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội. Do đó về việc cưới, phần lớn các gia đình thực hiện hoãn và tổ chức gọn nhẹ. Việc tang tỉ lệ hỏa táng cao đạt trên 90 %.

*\* Xây dựng nếp sống văn minh đô thị:*

Các cấp ủy cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể quận đã tập trung triển khai thực hiện, tập trung tuyên truyền nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh gắn với các tiêu chí “*làm theo*” tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh như: thực hiện “*Nói lời hay, làm việc tốt*”, phong cách đẹp trong giao tiếp, ứng xử, thực hiện văn hoá giao thông... Quận đã làm mới trên 3.400m<sup>2</sup> panô, treo 858 lượt băngzôn - khẩu hiệu, 8.320 lượt cờ các loại; cấp phát 1850 cuốn tạp chí Đời sống văn hoá, Văn hoá & Thông tin Hà Nội, Luật Di sản Văn hoá, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... đến cán bộ văn hoá các phường; phát 50.000 tờ gấp về nội dung “*Phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh*” giai đoạn 2011-2015; 50.000 tờ roi tuyên truyền về tăng cường công tác quản lý đô thị; 50.000 tờ gấp tuyên truyền những nội dung cơ bản về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức lớp bồi dưỡng văn hoá công sở cho cán bộ, công chức từ quận tới cơ sở...

Mỗi năm, Đài Truyền thanh quận sản xuất trên 390 chương trình với hơn 2000 tin bài; 16 chuyên mục phát thanh/ tuần được duy trì và chất lượng ngày càng nâng cao; xây dựng chuyên mục “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên Đài Hà Đông phát định kỳ tuần/lần, trong đó chú trọng nội dung biểu dương các tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa. Các đài cơ sở xây dựng chương trình phát thanh ổn định 3 lần/tuần; có đài mạnh dạn xây dựng 4 chương trình/tuần, duy trì tiếp âm, tiếp sóng đài các cấp.

Đảng uỷ - UBND các phường đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phát triển văn hóa xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội trên địa bàn phường. Chất lượng phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” ngày càng được nâng cao và phát huy tác dụng trong đời sống cộng đồng dân cư. 17/17 Đảng uỷ phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường. Duy trì việc thực hiện phong trào “*Xanh - sạch - đẹp*”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và làm tốt công tác vệ sinh môi trường nơi công cộng, tích cực

tham gia phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần đối với khu dân cư, thứ 6 hàng tuần ở các cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Chương trình 04 - CTr/QU của Quận uỷ về *“Tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Hà Đông”*: Sau khi triển khai thực hiện, tình trạng vi phạm trật tự công cộng đô thị giảm mạnh, tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn không còn tình trạng bán hàng rong, vỉa hè không còn tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, các địa điểm phức tạp về vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn trước đây đã được xử lý như Ngã ba Ba La, đầu cầu Mai Lĩnh, Chợ Xóm... Chợ cóc, chợ tạm tự phát sinh đã được giải toả như chợ Tân Đà... Hưởng ứng *“Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014”*, UBND quận đã ban hành kế hoạch số 32/KH - UBND ngày 14/02/2014 về việc *“Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông”*, Kế hoạch số 55/KH - UBND về Tuyên truyền năm trật tự và văn minh đô thị. 100% các phường đã đăng ký xây dựng *“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”*. Nhiều đơn vị của quận đã có hành động thiết thực hưởng ứng *“Năm trật tự và văn minh đô thị”* như: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quận đoàn, Đài Truyền thanh quận tổ chức tập huấn công tác vệ sinh đô thị, phát động phong trào *“Phụ nữ sống đẹp”* và ra mắt Website của Hội, đồng thời hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử. Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Quận Đoàn tổ chức *“Liên hoan tuyên truyền các Chương trình, Kế hoạch của Quận uỷ, UBND quận”*, hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị.

### **3.2. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa**

Hệ thống di sản văn hóa quận Hà Đông bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đối với di sản văn hóa vật thể, trên địa bàn quận hiện có 142 di tích có trong danh mục kiểm kê di tích của quận Hà Đông, trong đó có 92 di tích đã được xếp hạng gồm: 51 di tích được xếp hạng cấp quốc gia (trong đó có 01 di tích đang làm thủ tục xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt), 41 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố, bên cạnh đó là 16 địa điểm, công trình được UBND thành phố công nhận là địa điểm CMKC, địa điểm lưu niệm lịch sử, lưu niệm danh nhân... Đối với di sản văn hóa phi vật thể toàn quận có 48 lễ hội dân gian truyền thống mang đậm nét làng quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ, có 03 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống là làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, làng nghề rèn Đa Sỹ và làng nghề mộc Thượng Mạo, trong đó làng nghề dệt lụa Vạn Phúc được công nhận là làng nghề truyền thống lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Trên địa bàn quận còn duy trì hoạt động được 02 câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn các phường Hà Cầu và Yên Nghĩa, tất cả đều là những di sản văn hóa quý giá góp phần làm phong phú thêm các loại hình di sản văn hóa của quận Hà Đông. Hiện quận có 23 nghệ nhân làng nghề và 01 nghệ nhân hát ca trù được công nhận.

Trong những năm qua, nhận thấy vai trò và ý nghĩa của di sản văn hóa trong đời sống xã hội của địa phương, quận Hà Đông đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Được thể hiện qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận uỷ, HĐND và UBND quận (thông qua các chương trình, đề án và kế hoạch cụ thể) và việc thực hiện triển khai của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các phường trên địa bàn quận. Kết quả



từ 2012 đến nay đã tu bổ 45/60 di tích xuống cấp, đạt 75% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 11/Đề ra). Hầu hết các công trình thi công đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật, theo đúng thiết kế cho phép của các cấp có thẩm quyền; Công tác bảo vệ, chống xâm hại đến di tích cũng được địa phương quan tâm, do vậy trong những năm qua đã kịp thời phát hiện, xử lý đề nghị tháo dỡ đối với các công trình xây dựng trái phép tại các di tích.

Các nhà lưu niệm được quận quan tâm đầu tư tu bổ, ngày 15/10/2021 quận đã tổ chức hiến tặng 02 hiện vật vào Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vạn Phúc gồm khung cử và tủ - đây là các hiện vật được Bác sử dụng trong thời gian ở, làm việc tại Vạn Phúc và viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946.

Làng nghề truyền thống dệt lụa Vạn Phúc được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc”, các làng nghề rèn Đa Sỹ và mộc Thượng Mạo cũng được đầu tư nhằm bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống. Loại hình Hát ca trù cũng được các địa phương và cá nhân các nghệ nhân gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ sau. Công tác tổ chức và quản lý các lễ hội dân gian truyền thống được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

### **3.3. Hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi cho trẻ em**

Những năm qua quận Hà Đông luôn chú trọng tới công tác quy hoạch hệ thống sân chơi, thể dục thể thao cho nhân dân. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tập trung nguồn lực đầu tư tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho nhân dân, đặc biệt là hệ thống sân chơi cho trẻ em. Tính đến nay trên địa bàn quận có vườn hoa Hà Đông (trên địa bàn phường Yên Kiêu); vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi); hơn 100 vườn hoa tại các khu dân cư, 182 sân thể thao các loại, 31 bể bơi (gồm cả bể do các đơn vị tư nhân đầu tư); 51 điểm được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Công tác xã hội hóa đầu tư vườn hoa, sân chơi, bãi tập, trang thiết bị thể dục thể thao tại khu dân cư,... đã góp phần tạo thêm không gian vui chơi giải trí cho trẻ em.

### **3.4. Quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa**

Ngay sau khi Thành phố ban hành Nghị quyết 11/2012/NQ - HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tháng 8/2012, UBND quận đã ban hành văn bản số 1304/UBND - TCKH ngày 01/8/2012 về việc tổ chức thực hiện đầu tư dự án: Quy hoạch hệ thống thiết chế Văn hoá- Thể thao quận Hà Đông đến năm 2020. Mục đích xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng dân cư, điểm tập luyện thể dục thể thao quần chúng cả quy mô và chất lượng, đảm bảo theo quy chuẩn và quy hoạch chung của quận Hà Đông và Thủ đô Hà Nội. Việc xây dựng hệ thống quy hoạch thiết chế văn hoá - thể thao đã nhận được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền, sự phối hợp thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới cơ sở.

Tính đến nay đã có 201/250 tổ dân phố đã có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 80,04 % số tổ dân phố có nhà văn hoá, hội trường họp dân (đạt chỉ tiêu Nghị quyết 11 đề ra), 18 sân vận động, 15 cụm pa nô tấm lớn, 100 biển hộp đèn, 120 giá treo cờ, 08 cụm pa nô tại trụ sở các phường. Hệ thống công viên và các tụ điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn quận cũng được mở mang, phát triển. Quận có 01 thư viện với trên 6.000 đầu sách, 10 tủ sách cơ sở, 01 thư viện tư nhân, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá cho nhân dân. Cơ sở vật chất, sân bãi tập thể dục thể thao, quận Hà Đông hiện có 44 nhà đa năng, 45 cơ sở thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, Yoga, võ thuật. Các địa phương đều vận dụng, phối hợp sử dụng cơ sở vật chất ở các Nhà họp dân, nhà thể chất ở các trường học hoặc ở các cơ quan đóng trên địa bàn để tổ chức các hoạt động TDTT.

Để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức hoạt động đối với nhà văn hóa, khu thể thao tổ dân phố trên địa bàn quận, phòng Văn hóa và Thông tin quận đã hướng dẫn UBND các phường thực hiện công tác quản lý theo quy định. Đến nay, 17/17 phường đã ban hành quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm và ban hành quy chế hoạt động của nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố đều được đầu tư các trang thiết bị cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng như: âm ly, loa đài, bàn ghế, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, tủ sách... được trang bị tương đối đầy đủ. Đối với những tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, UBND phường đã sắp xếp các tổ sử dụng chung Hội trường, đảm bảo nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các tổ dân phố có Hội trường họp dân quản lý, sử dụng công trình đảm bảo hiệu quả.

- Công tác xã hội hóa tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được nhiều tổ dân phố thực hiện tốt, từ nguồn xã hội hóa các tổ dân phố đã mua sắm thêm các trang thiết bị như bàn, ghế, ti vi, loa đài, dụng cụ tập luyện thể thao, sửa chữa các hạng mục nhỏ xuống cấp, lan can sắt chống trộm, mái che, cửa,... như các tổ dân phố thuộc phường Mộ Lao, Vạn Phúc, Phú Lãm, Yên Nghĩa, Dương Nội,...

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng phát triển mạnh với các mô hình CLB được thành lập và duy trì sinh hoạt đều đặn tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, phát huy hiệu quả công năng sử dụng công trình: các câu lạc bộ bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, yoga, tâm năng dưỡng sinh,... Công tác quản lý, sử dụng công trình được tổ dân phố thực hiện tốt: tự xã hội hóa cất cử người trông coi, quản lý công trình đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân.

#### **4. Kinh phí đầu tư cho phát triển văn hóa**

Quận Hà Đông tập trung nguồn lực cũng như kinh phí đầu tư cho phát triển văn hóa trên địa bàn. Thực hiện đúng định mức chi thường xuyên 9.000đ/người. Hình thức sử dụng kinh phí theo quy định từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn xã hội hóa. (Kết quả chi tiết có phụ lục số 5 kèm theo)

## 5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực làm công tác văn hóa

Hiện nay quận Hà Đông có 116 công chức, cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở (trong đó có 29 cán bộ hợp đồng).

Về trình độ đào tạo: Tiến sĩ: 01 đ/c; Thạc sĩ: 36 đ/c; Đại học: 43 đ/c; Trung cấp, Cao đẳng: 23 đ/c, 82,7% được đào tạo về tin học cơ bản.

Hàng năm, UBND quận giao phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ, Trung tâm Chính trị quận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng làm công tác văn hóa cơ sở nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ (năm 2012 - 2020 đã tổ chức được 14 lớp học cho 1.337 học viên). Do đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác văn hóa không ngừng được nâng cao; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì cán bộ văn hóa cơ sở cũng gặp một số khó khăn như: thu nhập còn thấp trong khi giá cả thị trường thường xuyên biến động ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ văn hóa cơ sở. Mặt khác, cán bộ văn hóa cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, địa bàn quản lý rộng nên có thời điểm còn gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

## 6. Công tác gắn phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa

Quận Hà Đông luôn xác định lấy văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

UBND quận đã tham mưu Quận ủy ban hành:

- Hệ thống các văn bản thực hiện Chương trình 04 (giai đoạn 2012-2020); Chương trình 06 của Thành ủy về *“Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”*. Chương trình 06 đề ra mục tiêu phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến; thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Đưa văn hóa trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, phong phú, tạo chuyên biến tích cực về tâm lý, lối sống, hành vi của thanh thiếu niên. Sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, lấy *“Chân - Thiện - Mỹ”* làm mục tiêu của các hoạt động văn hoá nghệ thuật. Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

- Chương trình 05-CTr/QU ngày 09/11/2020 về *“Bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, di tích lịch sử-văn hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Hà Đông, giai đoạn 2020-2025”*. Chương trình đã đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận hướng đến mục tiêu góp phần phát triển ổn định, bền vững của các làng nghề, bảo tồn được các yếu tố gốc, các giá trị

kiến trúc nghệ thuật, lịch sử và văn hóa của các di tích cũng như góp phần phát huy được giá trị của các di sản, khai thác tối đa hiệu quả, tiềm năng các loại hình di sản văn hóa để kết hợp phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của quận Hà Đông tốt hơn trong thời gian tới.

### **7. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa**

Quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp như: Nghị định số 158/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo; Quyết định 94/2009/QĐ - UBND và Kế hoạch 167/KH - UBND của UBND TP Hà Nội về quản lý hoạt động quảng cáo; Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, game online.

- Thường xuyên chỉ đạo phòng VH&TT, Công an quận, UBND các phường thường xuyên kiểm tra, rà soát 155 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn về việc tuân thủ thực hiện các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Đình chỉ hoạt động các điểm không đủ điều kiện hoạt động, vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh, chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; xử lý nghiêm túc, kịp thời các cơ sở cố tình không chấp hành.

- Nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định các vi phạm trong lĩnh vực quản lý văn hoá, quận Hà Đông luôn chú trọng tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra. Kịp thời kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành về văn hóa, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo yêu cầu hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính hơn 500.000.000đ.

- Kiểm tra các quy định của pháp luật về quảng cáo đối với các cơ sở, yêu cầu tháo dỡ các bảng quảng cáo, biển hiệu vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 600 triệu đồng; thống kê hơn 2.000 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố xử lý.

### **8. Đánh giá chung**

Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ra đời đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của Thành phố Hà Nội và nguyện vọng của nhân dân. Nghị quyết đã nhanh chóng được các cấp ủy đảng, chính quyền trong quận triển khai, nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hoá với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Thực hiện Nghị quyết, những năm qua cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quận Hà Đông đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Đời sống tinh thần của nhân dân được ổn định và phát triển, ý thức chấp hành pháp luật và tính cộng đồng được nâng cao. Các phòng, ban, đơn vị từ quận đến cơ sở đều bám sát Nghị quyết 11 cụ thể hoá thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để tổ chức

thực hiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra được thực hiện đầy đủ, toàn diện và hiệu quả trên các mặt công tác, các phong trào, cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

### **III. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và giải pháp khắc phục**

#### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Việc bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích có lúc chưa kịp thời do khó khăn về nguồn vốn. Một số di tích tu bổ, tôn tạo còn chậm tiến độ.

- Thư viện quận còn gặp một số khó khăn trong hoạt động như: Thư viện chưa đạt chuẩn, cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn còn thiếu. Công tác phong trào gặp nhiều khó khăn nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

#### **2. Nguyên nhân**

- Công tác phối hợp giữa một số đơn vị từ thành phố đến quận và cơ sở có lúc chưa đồng bộ ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện một số hoạt động.

- Cán bộ văn hóa ở cơ sở phải đảm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ trong khi đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

- Một bộ phận người dân chưa có ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

#### **3. Giải pháp**

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở đẩy mạnh thực hiện các nội dung Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 11/2012/NQ - HĐND của HĐND Thành phố; các Chương trình của Thành ủy, Quận ủy, Kế hoạch của Thành phố và Quận. Chú trọng đầu tư các nguồn lực, rà soát, bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, các trang thiết bị văn hóa.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình 06 - CTr/TU về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021- 2025”.

- Tiếp tục rà soát các thiết chế văn hoá, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và hiệu quả sử dụng điểm sinh hoạt văn hoá cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát các di tích xuống cấp để kịp thời xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, ... trên địa bàn quận.

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo và nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng các làng nghề truyền thống gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

- Quan tâm, chăm lo đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

#### IV. Kiến nghị và đề xuất

Đề nghị HĐND Thành phố chỉ đạo UBND thành phố:

- Sớm phê duyệt đồ án “Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc” tỷ lệ 1/500 để quận có cơ sở triển khai dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ cho làng nghề Vạn Phúc.

- Bàn giao Trung tâm Văn hoá - Thông tin Thành phố (số 4- Phùng Hưng) cho quận Hà Đông quản lý và sử dụng để phục vụ đời sống văn hóa, tổ chức các sự kiện lớn của quận.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thu, chi, sử dụng tiền công đức tại các di tích.

- Bổ sung cho quận Hà Đông một số vị trí tuyên truyền bằng màn hình Led (khu vực cầu Trắng, ngã tư Vạn Phúc, vòng xoay Lê Trọng Tấn) phục vụ các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô trước mắt phục vụ cho tuyên truyền về Sea games 31 tổ chức tại Hà Nội.

Trên đây là Báo cáo của UBND quận Hà Đông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ - HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở VH&TT, Sở Du lịch, Sở TT&TT;
- Thường trực Quận ủy;
- Các phòng, ban, đơn vị quận;
- UBND các phường;
- Lưu VT

3

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hòa**

**Phụ lục 1**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH VĂN HÓA, GIAI ĐOẠN 2013-2020**  
*(Kèm theo Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND quận Hà Đông)*

NĂM	Gia đình văn hóa			Tổ dân phố văn hóa		
	Tổng số hộ	Số đạt	Tỷ lệ %	Tổng số	Số đạt	Tỷ lệ %
2013	59,342	52,637	88,7	232	167	71,9
2014	62,765	52,738	88,8	232	168	72,4
2015	62,863	56,200	89,4	236	172	72,8
2016	63,000	56,400	89,5	247	180	72,9
2017	66,889	60,021	89,7	247	181	73,2
2018	68,111	61,235	89,9	247	182	73,6
2019	70,538	63,772	90	250	201	80,4
2020	74,835	67,501	90,2	250	201	80,4

**Phụ lục 2**  
**THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG**  
*(Kèm theo Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND quận Hà Đông)*

TT	Quận	Trung tâm VHTT&TT	Trung tâm văn hóa, Thể thao cấp phường			Nhà văn hóa (Điểm sinh hoạt cộng đồng)			Ghi chú
			Số hiện có	Tổng số	Tỷ lệ (%)	Số hiện có	Tổng số	Tỷ lệ (%)	
01	Hà Đông	01	17	17	17	201	250	80,4	



**Phụ lục 3**  
**THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG**  
(Kèm theo Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND quận Hà Đông)

<b>TT</b>	<b>Quận</b>	<b>Tổng số di tích</b>	<b>Đã xếp hạng</b>	<b>Chưa xếp hạng</b>
01	Hà Đông	142	92	50

**Phụ lục 4**  
**THỐNG KÊ CÔNG TÁC TU BỔ TÔN TẠO DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG**  
**TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG**  
*(Kèm theo Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND quận Hà Đông)*

TT	Quận	Tổng số di tích			Di tích xuống cấp			Di tích đã được tu bổ		
		Tổng số	Di tích quốc gia	Di tích cấp TP	Tổng số	Di tích quốc gia	Di tích cấp TP	Tổng số	Di tích quốc gia	Di tích cấp TP
01	Hà Đông	92	51	41	60	35	25	45	25	20

**Phụ lục 05**  
**THỐNG KÊ CÔNG TÁC TU BỔ TÔN TẠO DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG**  
**TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG**  
*(Kèm theo Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND quận Hà Đông)*

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Tên đơn vị	Tổng kinh phí	Nguồn ngân sách		Nguồn xã hội hóa	Ghi chú
			TP	Quận		
01	Quận Hà Đông	894,936	883,086		11,850	